

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố
trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn

Ngày 15/2/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn. Sau khi nghe Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cùng các ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Cảnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề, năm tiếp tục vượt khó và tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung xử lý những vướng mắc và giải quyết ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh; cùng với đó là sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của HĐND, UBND huyện; sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những đóng góp hiệu quả của các chi bộ thôn, tổ dân phố đã góp phần đưa Tân Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực theo hướng bền vững.

Các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn, trong đó nòng cốt là các chi bộ thôn, tổ dân phố với vai trò là hạt nhân chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chủ động thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ trong sạch vững

manh, khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2021; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của chi bộ; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng nhật hằng tháng theo quy định, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; công tác phát triển đảng viên được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn còn một số hạn chế như trong báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn năm 2022 và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị đã chỉ ra. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại hội nghị đã có 15 ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, 07 ý kiến phát biểu trao đổi của các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; các ý kiến đều tâm huyết, chất lượng, tập trung vào những vấn đề: Những khó khăn trong việc kết nạp đảng viên ở nông thôn; chế độ chính sách cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố; tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân chưa được cấp lại sau dồn điền đổi thửa; hỗ trợ làm nhà văn hóa sau sáp nhập thôn, tổ dân phố; việc hỗ trợ thôn về đích nông thôn mới nâng cao; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã thảo luận, thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:

1. Đối với những ý kiến đề xuất tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Thường trực Huyện ủy tiếp thu và có kiến nghị đề xuất tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân huyện

Đánh giá thực tiễn, nhu cầu xây nhà văn hoá thôn sau sáp nhập, việc tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn của các xã, thị trấn; cân đối ngân sách và đề xuất giải pháp để có chủ trương thực hiện.

Yêu cầu các nhà thầu thi công các tuyến đường, các công trình hạ tầng khác trên địa bàn huyện phải đặc biệt quan tâm đến việc hoàn trả hiện trạng hoặc bảo đảm sử dụng tốt các công trình phúc lợi, hệ thống mương thoát nước, đường giao thông nông thôn để đảm bảo đời sống, sản xuất của nhân dân.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy

Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, tập trung vào những nội dung, chuyên đề còn hạn chế, vướng mắc, những vấn đề khó, nổi cộm để bàn giải pháp khắc phục; trước mắt tập

trung vào chuyên đề về tạo nguồn phát triển đảng viên mới giai đoạn hiện nay để triển khai đến các chi bộ trong toàn đảng bộ huyện.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy định số 416-QĐ/TU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ, thăm hỏi và tổ chức tang lễ đối với đảng viên có tuổi Đảng cao trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trên địa bàn huyện trong thời gian qua; đăng tải kết quả thực hiện lên Cổng Thông tin điện tử huyện, Bản tin nội bộ huyện và hệ thống truyền thanh của huyện để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Phòng Văn hóa thông tin - Thể thao huyện

Kiểm tra cụ thể việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa của thôn Tam Hà và thôn Mỗ, xã Ngọc Thiện, làm rõ nguyên nhân tại sao vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ làm nhà văn hóa. Báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện ngày 17/02/2023.

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Kiểm tra lại việc sửa chữa cống KC 100 tại thôn Hai Khê, xã Quê Nham. Báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện ngày 17/02/2023.

7. Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn

Triển khai cụ thể nội dung Kế hoạch, cơ chế chính sách trong hỗ trợ đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đến bí thư chi bộ để chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

8. Các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Đề nghị đồng chí bí thư chi bộ nghiên cứu, nắm chắc tình hình xu thế vận động phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã, thị trấn nơi mình công tác; nắm chắc nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ năm 2023; có chương trình kế hoạch cho từng tháng, tuần để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân hiểu rõ xu hướng, chủ trương trên để tạo được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách kịp thời.

Các chi bộ phải đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo cho phù hợp với những chuyển biến kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra ở cơ sở. Phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đồng thời cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị có biện pháp tích cực đáp ứng và giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng chi đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, toàn thể đảng viên trong chi bộ có sự đoàn kết, góp ý tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, giữ mối quan hệ mật thiết với các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

9. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện (giao đảng ủy các xã, thị trấn chuyển),
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái